

Số: /BC-UBND

Tháp Mười, ngày tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Kính gửi: Công an tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Công văn số 27/CAT-PCCC ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Công an tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG

Những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Tháp Mười có nhiều bước phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên, hạ tầng, giao thông được đầu tư xây dựng; tốc độ đô thị hóa trên địa bàn huyện tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, nhiều khu đô thị mới, tập trung đông dân cư sẽ được hình thành; các dự án mở rộng và thành lập mới các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở năng lượng điện, đã và đang được triển khai; các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch ngày càng phát triển. Mặt khác, do nhu cầu sử dụng điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ trong Nhân dân ngày càng nhiều... cùng với những diễn biến thời tiết phức tạp, nhất là nắng nóng kéo dài sẽ là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ ngày càng phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tháp Mười có 01 Cụm công nghiệp Trường Xuân diện tích 93,13 ha, 01 Khu công nghiệp Tân Kiều (đang trong quá trình xây dựng) 01 Trung tâm thương mại và các cơ sở khác có nguy hiểm về cháy, nổ là 173 cơ sở.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện như: Kế hoạch số 1925/KH-UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công văn số 5091/UBND-NC ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường công tác phòng

cháy, chữa cháy; Công văn số 6699/UBNDNC ngày 25/9/2023 về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Công văn số 6706/UBND-NC ngày 26/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh

2.1. Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra liên ngành về công tác PCCC và CNCH, được 19 lượt cơ sở. Qua đó kiến nghị, hướng dẫn các cơ sở khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC và CNCH.

- Chỉ đạo Công an huyện tổ chức công tác kiểm tra chuyên đề, chuyên ngành theo chỉ đạo của Bộ Công an. Công an huyện ban hành 06 Kế hoạch kiểm tra chuyên đề, chuyên ngành, đã tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo về trên đúng thời gian quy định.

- Công tác xử lý vi phạm về PCCC được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC đã phát hiện, lập 04 biên bản vi phạm các quy định về PCCC và phạt tiền 04 trường hợp, với tổng số tiền là 5.250.000 đồng.

2.2. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện; quy định trách nhiệm của Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy; về phong trào toàn dân tham gia PCCC trên hệ thống loa phát thanh; duy trì và tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện truyền thanh, trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của Công an huyện.

- Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật PCCC và CNCH:

+ Đã xây dựng 03 phóng sự, 09 tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC; hướng dẫn hơn 59 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện treo băng rôn, khẩu hiệu về công tác PCCC...

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và hướng dẫn thoát nạn khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra được 65 lớp tập huấn, có 46.185 lượt người dự nghe (đạt tỷ lệ 126,33%, vượt chỉ tiêu theo Chỉ thị số 01 đề ra), tập trung nhất là tại các khu dân cư, trường học, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ sở sản xuất có nguy hiểm cháy, nổ cao...

+ Tổ chức phát tuyên truyền trên loa phát thanh về công tác PCCC khu dân cư, hộ gia đình, nhà đề ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên hệ thống loa truyền

thanh của các xã, thị trấn được 497 cuộc với thời lượng hơn 159 giờ; phát hơn 5.750 tờ rơi khuyến cáo an toàn PCCC.

+ Phối hợp Mặt trận Tổ quốc huyện và các Tổ chức thành viên thường xuyên củng cố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC. Tuyên truyền, vận động thực hiện tốt phong trào toàn dân PCCC, gắn với xây dựng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, xóm, ấp an toàn về an ninh trật tự.

Ngoài ra, thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện lồng ghép tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn PCCC, tình hình cháy, nổ trên địa bàn để nâng cao ý thức, thực hiện tốt công tác PCCC. Qua đó, từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với hoạt động PCCC và CNCH.

- Việc vận động hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay: Hiện Công an huyện Tháp Mười đã vận động hộ gia đình trang bị được **30.369** bình chữa cháy xách tay trên tổng số **32.173** hộ gia đình. Bên cạnh đó, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình hiểu được tầm quan trọng, trách nhiệm của hộ gia đình đối với công tác PCCC. Qua đó, hướng dẫn các hộ gia đình viết cam kết sẽ trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy trong năm 2023; còn lại **1.804** hộ gia đình khó khăn, không có khả năng trang bị bình chữa cháy.

- Phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy cho 380 học viên.

- Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về PCCC, tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH: Công văn số 6379/UBND-NC ngày 15/9/2023 về việc chấn chỉnh công tác thống kê số liệu hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; bên cạnh đó, Công an huyện đã ban hành công văn số 587/CAH-PCCC ngày 19/9/2023 về việc đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu về công tác phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện phải gương mẫu trong việc tự trang bị bình chữa cháy xách tay tại gia đình. Đồng thời, vận động các hộ là người thân, họ hàng của mình trang bị bình chữa cháy. Công an huyện phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tổ chức các buổi tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về công tác phòng cháy, chữa cháy, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh tự trang bị bình chữa cháy.

2.3. Việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC

- Tổ chức xây dựng, củng cố, phát triển và nhân rộng phong trào toàn dân PCCC và CNCH gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm “Bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng Dân phòng, PCCC cơ sở và PCCC chuyên ngành. Hiện nay toàn huyện đã thành lập được 64 Đội dân phòng ở 62 ấp, tổ dân phố, với 59 Đội trưởng Dân phòng, 83 Đội phó Dân phòng, 05 Đội

trưởng Tổ bảo vệ dân phố, 03 Đội phố Bảo vệ dân phố và 403 thành viên, các đối tượng này đều được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy trình, hướng dẫn của Cục C07 và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC đầy đủ theo quy định.

- Về phương tiện, trang thiết bị chữa cháy của lực lượng dân phòng: Hiện nay trên địa bàn huyện có 64/64 Đội dân phòng được trang bị quần, áo, mũ, ủng chữa cháy và các bình chữa cháy xách tay. Ngoài ra, có 13 Đội dân phòng tại các địa bàn trọng điểm về PCCC được trang bị thêm máy bơm chữa cháy để tăng cường phương tiện thường trực, chữa cháy kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

- Việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện mô hình Tổ tự quản, mô hình liên gia, liên khu vực trong bảo đảm an toàn PCCC: Công an huyện ban hành Kế hoạch số 51/KH-CAH-PC07 ngày 22/3/2023 về việc tăng cường công tác triển khai xây dựng **“Tổ liên gia an toàn PCCC”**, **“Điểm chữa cháy công cộng”** và tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC. Hiện Công an huyện đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn chọn các khu dân cư theo tiêu chí của C07 và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập và ra mắt 27 **“Tổ liên gia an toàn PCCC”** và 27 **“Điểm chữa cháy công cộng”** trên địa bàn huyện. Tổ chức diễn tập được 27/27 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các mô hình **“Tổ liên gia an toàn PCCC”** theo hướng dẫn của Cục C07. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả 27 mô hình chợ, khu, cụm, tuyến dân cư an toàn PCCC, gồm 3.932 hộ dân.

2.4. Công tác phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH

- Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm đầu tư kinh phí để trang bị phương tiện cũng như chế độ chính sách cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp thuộc Công an huyện cũng như lực lượng PCCC dân phòng tại các xã, thị trấn.

- Ủy ban nhân dân huyện đang triển khai việc xây dựng quy hoạch hạ tầng về PCCC giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2050 trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị của địa phương.

- Huyện Tháp Mười có tổng cộng 39 trụ nước chữa cháy, trong đó:

+ Thị trấn Mỹ An: Có tổng cộng 24 trụ nước chữa cháy, trong đó 20 trụ tình trạng tốt, 04 trụ bị hỏng (không đảm bảo công tác chữa cháy) và 03 trụ mất nắp.

+ Xã Trường Xuân: Có tổng cộng 11 trụ nước chữa cháy, trong đó 10 trụ có tình trạng tốt, 01 trụ bị hỏng (không đảm bảo công tác chữa cháy).

+ Xã Tân Kiều: Có tổng cộng 04 trụ nước chữa cháy (tình trạng hoạt động tốt).

- Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã trang bị 09 máy bơm chữa cháy hiệu Kato KPS301EP và bộ phương tiện kèm theo cho Quân sự huyện và 08 xã, thị trấn với số tổng tiền 350.550.000 đồng.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra công tác PCCC ở cơ quan, đơn vị mình, trang bị thêm các phương tiện, dụng cụ PCCC nhằm đáp ứng yêu cầu khi có cháy, nổ xảy ra.

- Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về công tác PCCC của cán bộ và quần chúng nhân dân ngày càng được nâng lên, công tác PCCC ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu và được đầu tư hoạt động có hiệu quả.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở và hộ gia đình đã có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với từng đối tượng quản lý, trang bị phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, bố trí lối thoát hiểm, các biện pháp an toàn phù hợp với điều kiện hoạt động.

2. Hạn chế

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy cấp xã và một số ban, ngành huyện trong hoạt động PCCC chưa sâu sát, nhất là công tác tuyên truyền, vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy có nơi, có lúc chưa thường xuyên.

- Hoạt động của Đội dân phòng chưa mang lại hiệu quả cao; công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn PCCC, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH còn mang tính hình thức.

- Nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dân huyện còn hạn hẹp nên việc đầu tư, cân đối bố trí ngân sách cho lực lượng làm công tác PCCC và CNCH trên địa bàn còn hạn hẹp.

3. Nguyên nhân

- Kinh tế của địa phương còn chưa phát triển mạnh nên kinh phí đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở không chuyên trách còn hạn chế.

- Nhận thức của chủ cơ sở và người dân về công tác PCCC và CNCH còn chưa sâu sắc, chưa đầy đủ nên việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH chưa nghiêm túc.

- Một số cấp ủy cấp xã chưa thật sự quan tâm đến công tác PCCC dẫn đến việc triển khai các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH còn chậm và không sát với tình hình thực tiễn.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Công an Tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để từ đó nâng cao

kiến thức chuyên môn, chiến thuật, kỹ thuật thực tế về công tác chữa cháy và CNCH.

- Quan tâm, đầu tư kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH nhất là đối với các huyện đã thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn huyện Tháp Mười./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT/HU, TT/HĐND huyện;
- CT, các PCT/UBND huyện;
- Các Phòng, Ban ngành huyện;
- Công an huyện;
- LDVP;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NC (T).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đoàn Thanh Bình